
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 

วันอังคารที่  ๖ มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ช้ัน ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

 

ผูมาประชุม 
 ๑. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาอาจารยรามาธิบดี ประธาน  
  ๒. รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รองประธานคนที่ ๑ 
  ๓. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล รองประธานคนที่ ๒ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองเลขาธิการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย กําธร ตันติวิทยาทันต ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก สํานักงานอธิการบดี 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๘. อาจารย ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๙. อาจารย ธิราภรณ จันทรดา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๐. อาจารย น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๑๑. อาจารย บุญมี พวงเพชร วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบําบัด 
 ๑๕. อาจารย ราชา มหากันธา วิทยาลัยการจัดการ 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย วราภัสร พากเพียรกิจวัฒนา คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๘. รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๙. รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๒. รองศาสตราจารย อรพินทร พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารย สุวิทย ลิมาวงษปราณี แทนประธานสภาอาจารยศิริราช 
 ๒๔. อาจารย รักชนก คชไกร ประธานสภาอาจารย คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๕. รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานสภาอาจารย คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๖. อาจารย ณัฏฐินี อนันตโชค แทนประธานสภาอาจารย คณะเภสัชศาสตร 
 ๒๗. รองศาสตราจารย จุฬาลักษณ เกษตรสุวรรณ ประธานสภาอาจารย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๒๘. รองศาสตราจารย กรุณี ขวัญบุญจัน ประธานสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 
 ๒๙. ผูชวยศาสตราจารย กฤษณรักษ ธีรรัฐ ประธานสภาอาจารย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๓๐. อาจารย เอกราช เกตวัลห ประธานสภาอาจารย สถาบันโภชนาการ 
 ๓๑. ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ ประธานสภาอาจารย วิทยาลัยราชสุดา 
 ๓๒. อาจารย ปรัชญา เตวิยะ ประธานสภาอาจารย วิทยาเขตกาญจนบุรี 
    
    

          /ผู้ไม่มาประชุม .... 



 

 
 

๒ 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร เลขาธิการ 
 ๒. อาจารย กาญจนนภา พงศพนรัตน วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๔. อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๕. อาจารย นลิน อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๖. อาจารย พรพิมล ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๘. รองศาสตราจารย ลือชัย ศรีเงินยวง คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๙. รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี คณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๑๑. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๑๒. อาจารย อิทธิพล ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๑๓. อาจารย อิสระ ชูศรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๑๔. อาจารย จามิกร สุขเอนก ประธานสภาอาจารย คณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๕. รองศาสตราจารย วิชัย พฤกษธาราธิกูล ประธานสภาอาจารย คณะสาธารณสุขศาสตร 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๒. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม ไดดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๕๗ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

  ประธานแจงวา สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๔๕๗ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบใหแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา
ดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๕ (๒) เรื่อง
คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งกําหนดวา “ไมเปนผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน 

ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ” โดยแกไขเปน “ไมเปนผูดํารง
ตําแหนงประเภทผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับตน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ชื่อ ตําแหนง และมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารของวิทยาลัยดุริยางคศิลป วิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาลัยการจัดการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงาน
มหาวิทยาลัย” ท้ังนี้ เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดมาโดยการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา  
จํานวนหาคน  สวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร มีตัวแทนระดับคณบดีหรือเทียบเทาอยูแลว จํานวนหาคน  
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/การประชุมคณบดี 
  ประธานแจงวา ท่ีประชุมไดมีการพิจารณาประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบใหแกไขขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา พ.ศ. 

          /๒๕๕๑ ขอ้ ๕ (๒) .... 



 

 
 

๓ 

๒๕๕๑ ขอ ๕ (๒) ตามที่สภาคณาจารยเสนอ โดยขอใหมีการทบทวนการแกไขขอบังคับดังกลาว  โดยจะนําเรื่องนี้ไปพิจารณา
ในวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง ขอ ๔.๑ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๓ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

 ประธานแจงวา ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ มี
สมาชิกมาประชุม จํานวน ๓๕ คน ไมมาประชุม ๑๑ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมคิดเปนรอยละ ๗๖.๐๙ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๔ ผลการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงาน 

 ประธานแจงวา ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดดําเนินการเลือกตั้งซอมสมาชิก
สภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงาน แทน ผูชวยศาสตราจารย สิงหนาท นอมเนียน นั้น  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี ไดดําเนินการจัดตั้งสภาอาจารยวิทยาเขตกาญจนบุรี และมีการเลือกตั้งประธานสภาอาจารยวิทยาเขตกาญจนบุรี 
เรียบรอยแลว ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศใหประธานสภาอาจารยวิทยาเขตกาญจนบุรี เปนสมาชิกสภาคณาจารยประเภท
ผูแทนสวนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยตําแหนง ตามขอ ๑๒(๑) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา
ดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ ผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานสภาอาจารยฯ ไดแก อาจารย ปรัชญา เตวิยะ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๕ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ 
หอประชุมกองทัพเรือ 

 ประธานแจงวา ไดเสนอชื่อสมาชิกสภาคณาจารยเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการตอนรับอาจารยสักขี
พยานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี้ 

 ๑.  อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ 
 ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท 
 ๓.  ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช 

 ๔.  ผูชวยศาสตราจารย วรากร  เจริญสุข 
 ๕.  ผูชวยศาสตราจารย วราภัสร  พากเพียรกิจวัฒนา 
 ๖.  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
 ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งฯ 

 สําหรับการทําหนาท่ีเปนอาจารยสักขีพยานของสมาชิก    ในการประชุมครั้งท่ีแลว มีสมาชิกสมัครไว
แลว ดังนี้ 

 ๑. อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ 
 ๒. อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช  
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง   
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ  
 ๖. รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ วงศาวาส  
 ๘. อาจารย ธิราภรณ จันทรดา  
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน  
 ๑๐. อาจารย บุญมี พวงเพชร 
 

          /ในการประชุมคร้ังนี้  .... 



 

 
 

๔ 

 ในการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกสมัครเพ่ิมเติมดังนี้ 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท 
 ๒. อาจารย รักชนก คชไกร 
 ๓. รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล 

 ๕. รองศาสตราจารย กรุณี ขวัญบุญจัน 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารย สุวิทย ลิมาวงษปราณี 
 ๗. รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต 

 ๘. อาจารย ทัศนียา ร.นพรัตนแจมจํารัส 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย วราภัสร พากเพียรกิจวัฒนา 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๖ วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประธานแจงวา ภารกิจของสภาคณาจารยในงานวันครบรอบ ๔๓ ป วันพระราชทานนาม วันที่ ๒ 

มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สํานักงานอธิการบดี มีดังนี้ 
 ๑) พิธีวางพานพุมถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ

บรมราชชนก เวลา ๐๗.๓๐ 

 ๒) พิธีมอบโลรางวลัอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย ประจําป ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
  - ประธานสภาคณาจารยเปนผูอานคําประกาศเกียรติคุณ 

  - ฝายเลขานุการสภาคณาจารยไดจัดทําโลรางวัล และจัดทําบอรดเพ่ือประกาศเกียรติคุณ
อาจารยตัวอยางท้ัง ๖ คน ซึ่งปนี้เปนปแรกที่จัดทําบอรดประกาศเกียรติคุณ และจัดสงโปสเตอรประกาศเกียรติคุณดังกลาว
ใหกับผูไดรับรางวัลอาจารยตัวอยาง เพ่ือประชาสัมพันธตอไป 

  - เรียนเชิญอธิการบดีเปนผูมอบโลรางวัลฯ 

 พิธีดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอย และประธานกลาวขอบคุณสมาชิกทุกทานที่มารวมงาน 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๗ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา 
 ประธานแจงวา ศูนยบริหารสินทรัพยแจงวา คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา 

ไดถูกยกเลิกแลว ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ศูนยบริหารสินทรัพยจะแจงนโยบายการบริหารอาคารชุดพักอาศัยที่มีการปรับปรุงใหสภาคณาจารยทราบตามที่ไดรับ
อนุมัติจากทีมผูบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๘ การสัมมนา เรื่อง การพัฒนากระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการ: กรณีศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ประธานแจงวา ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนากระบวนการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ: กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เม่ือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ ไดเขารวมสัมมนา และสรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง และใหความเห็นวา มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับ
เรื่องนี้ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัยศึกษาขอมูลการขอตําแหนงทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร แลวนํามาเปรียบเทียบกับของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  
 ที่ประชุม  รับทราบ 

          /๑.๙ ประกาศ  .... 



 

 
 

๕ 

 ๑.๙ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาเบี้ยประชุมของสภา
คณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการ
จายเงินคาเบ้ียประชุมของสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ โดยให
จายเงินคาเบ้ียประชุมแกสมาชิกสภาคณาจารย ๕๐๐ บาท ประธานสภาคณาจารยใหไดรับเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งในส่ีของอัตราเบี้ย
ประชุมสมาชิก คือ จํานวน ๖๒๕ บาท โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

 ฝายเลขานุการสภาคณาจารยไดทําเรื่องขออนุมัติคาเบ้ียประชุมในสวนที่เพ่ิมใหสมาชิกเรียบรอยแลว 
ซึ่งมีการประชุมทั้งหมด ๓ ครั้ง โดยจะจายคาเบ้ียประชุมสวนที่เพ่ิมใหแกสมาชิกในการประชุมสภาคณาจารย ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๑๐ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ 

  ประธานแจงวา ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (สมศ.) ไดสัมภาษณ
ประธานสภาคณาจารย เม่ือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๑๕-๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุม ๓๒๔ อาคารศูนยการเรียนรู 
ประเด็นที่ คณะกรรมการจาก สมศ. สัมภาษณ ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การพัฒนาอาจารย และเรื่อง
การรองเรียน นอกจากนี้ คณะกรรมการที่สัมภาษณ ไดใหขอเสนอแนะวาสภาคณาจารยควรมีบทบาทในการชี้นําสังคมใหมาก
ขึ้น โดยอาจทําการวิจัย หรือนําผลงานวิจัยที่เปนประโยชนไปชี้แนะสังคมตอไป รวมทั้งการทําหนาท่ีของสภาคณาจารยในการ
เสนอแนะตอผูบริหาร ขอใหเปนไปในลักษณะเชิงสรางสรรค 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๑๑ เรื่องที่ประธานไดดําเนินการไปแลว 
  ๑) ทําหนังสือเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ๑ ชื่อ ตามมติท่ี

ประชุมสภาคณาจารย 
 ๒) ทําหนังสือเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๔ 
ชื่อ ตามมติท่ีประชุมสภาคณาจารย 
   ๓) ลงนามคําสั่งสภาคณาจารย แตงตั้ง คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการฝาย
สวัสดิการและสิทธิประโยชน คณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย และคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ เพ่ิมเติม 

   ๔) ทําหนังสือเก่ียวกับเรื่องอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย ดังนี้ 
    - แจงงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย เพ่ือประชาสัมพันธประวัติและผลงานของอาจารย
ตัวอยางทั้ง ๖ คน ตอสื่อมวลชน 

    - แจงสมาชิก สภาคณาจารย  ผูบริหารและบุคลากรทุกสวนงาน เพ่ือรวมเปนเกียรติในพิธี
มอบโลรางวัลอาจารยตัวอยาง 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๑๒ สรุปอธิการบดีพบสมาชิกสภาคณาจารย 
    ประธานแจงวา ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ ไดชวยฝายเลขานุการฯ สรุปผลจากการที่
อธิการบดีพบสมาชิกสภาคณาจารย เม่ือวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม โดยจะขอให ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ สรุปเรื่องนี้ลงขาวสภาคณาจารย ความยาว
ประมาณ ๓ หนากระดาษ A๔ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

          /๑.๑๓ การจัดนิทรรศการ  .... 



 

 
 

๖ 

  ๑.๑๓ การจัดงานนิทรรศการ “เปดประตู MU สู ASEAN ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยขอเชิญรวมงานนิทรรศการและฟงการเสวนา “กาวตอไปของ
มหาวิทยาลัยไทยในอาเซียน” โดย  ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน และอธิการบดี ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา 
๑๓.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๓๒๒  ชั้น ๓ ศูนยการเรียนรูมหิดล  ศาลายา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ  

  ๑.๑๔ ผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารยคณะวิทยาศาสตรและคณะเภสัชศาสตร 
  ประธานแจงถึงผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารยสวนงานชุดใหมแทนชุดเดิมซึ่งหมดวาระการ
ดํารงตําแหนง  ดังนี้ 
  ๑) ผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารยคณะวิทยาศาสตร ไดแก รองศาสตราจารย สุดา  
เรียงโรจนพิทักษ 
  ๒) ผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารยคณะเภสัชศาสตร ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย  
ตระกูลเพียรกิจ 
  ๓) ผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารยคณะพยาบาลศาสตร ไดแก อาจารย รักชนก คชไกร 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

  ๑.๑๕ ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล 

  ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท แจงวา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดลไดออก
ระเบียบใหมเม่ือวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยสมาชิกสหกรณท่ีมีอายุครบ ๖๕ ป จะไดบํานาญทุกป ปละ ๕,๐๐๐ บาท โดย
สหกรณออมทรัพย จะจายเงินใหในเดือนเกิด จนกวาจะถึงแกกรรม โดยจะมีผลตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 
อยางไรก็ตาม ระเบียบเกาซึ่งสมาชิกสหกรณจะไดรับเงินบําเหน็จทุก ๕ ปท่ีมีอายุครบ ๖๕ ป ๗๐ ป ฯลฯ นั้น ยังคงมีเชนเดิม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

  ๑.๑๖ งานสมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ผู ช วยศาสตราจารย  ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท  แจ งว า  สมาคมศิษย เก า บัณฑิตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดงาน “สวัสดิ์ สกุลไทย” ในวันเสารท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยไดเชิญ คุณตัน ภาสกรนที มาพูดเรื่อง 
“โลกเปลี่ยน เราปรับ” ณ หองกรุงธนบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ 
๒๕๕๕   
 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การอบรมผูคาอาหารในสวนงานและมาตรฐานความสะอาด 

 ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ เสนอวา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลเคยจัดการอบรม
ผูคาอาหารในโรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัยเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยในการประกอบอาหารและการจําหนายอาหาร 
แตพบวาผูคาอาหารในสวนงานตางๆ ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องเหลานี้ ซึ่งอาจสงผลตอสุขอนามัยของบุคลากรและ

          /นักศึกษาในแต่ละ  .... 



 

 
 

๗ 

นักศึกษาในแตละสวนงาน ในการนี้จึงขอเสนอใหมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับความสะอาดและสุขอนามัยในการประกอบอาหาร 
และการจําหนายอาหารใหกับผูคาอาหารประจําสวนงาน และเสนอใหมหาวิทยาลัยออกมาตรการหรือมาตรฐานกลางในเรื่องท่ี
เก่ียวของกับความสะอาดในการประกอบอาหารและการจําหนายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือใชเปนแนวทางและเปนมาตรฐาน
กลางสําหรับโรงอาหารกลางและโรงอาหารในสวนงานตอไป เหตุผลที่เสนอ เนื่องจากผูคาอาหารบางสวนงาน ไมคํานึงถึง
สุขอนามัยในการจําหนายอาหาร เชน ใชมือรับและทอนเงิน ขณะเดียวกันก็ใชมือหยิบอาหาร หรือใชน้ํามันทอดซ้ําๆ เปนตน 

นอกจากนี้ บางสวนงานมีผูคาท่ีเปนญาติกับบุคลากรภายใน การเสนอใหมีการปรับปรุงมาตรฐานทําไดยาก แตหากมีมาตรฐาน
จากสวนกลาง ก็สามารถใชเปนชองทางในการปรับปรุงความสะอาดและคุณภาพตางๆ ไดมากขึ้น รวมทั้งการกําหนดราคา
อาหาร ซึ่งบางสวนงานผูคาอาหารกําหนดไวสูงกวาท่ีควรจะเปนเมื่อเทียบกับปริมาณและคุณภาพของอาหาร 
 สมาชิกใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการอบรมผูคาในโรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัยวา ท่ีผานมามี
การอบรมทุก ๓ เดือน แตยังไมมีการอบรมผูคาจากสวนงาน นอกจากนี้ บางสวนงาน  เชน คณะวิทยาศาสตรมีการตั้งกรรมการ
ประเมินรานคา โดยจะใหนักศึกษาและบุคลากรประเมินรานคาทุก ๖ เดือน และกรรมการจะแจงผลใหรานคาทําการปรับปรุง
เปนระยะ   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดงันี้ 
 ๑. มอบหมายให อาจารย เอกราช เกตวัลห นําเรื่องนี้ไปปรึกษาผูอํานวยการสถาบันโภชนาการ เพ่ือ
หาแนวทางในการจัดการอบรมใหความรูแกผูคาในสวนงานตางๆ อยางเปนองครวม 

 ๒. มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เสนอเร่ืองนี้ตอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณาตอไป 

                       มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 

 ๓.๒ การจัดเวทีสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องการขอตําแหนงทางวิชาการรับใชสังคม 

 ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ เสนอวา ตามที่ รองศาสตราจารย วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ ได
แจงในที่ประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เรื่องการขอตําแหนงทางวิชาการดานรับใชสังคมนั้น ไดนําไปเผยแพร
ตอใหสมาชิกสภาอาจารยวิทยาลัยราชสุดารับทราบ มีสมาชิกหลายทานไดใหความสนใจ เนื่องจากไดดําเนินโครงการดานรับใช
สังคมมาอยางตอเนื่อง และประธานสภาคณาจารยไดเสนอวาจะเชิญผูท่ีเก่ียวของในการออกระเบียบดานการขอตําแหนงทาง
วิชาการรับใชสังคมมาใหความรูในที่ประชุมสภาคณาจารยครั้งถัดไป ในการนี้จึงใครขอเสนอใหจัดเปนเวทีสาธารณะเพื่อผูสนใจ
ท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาคณาจารยจะไดเขารวมรับฟงและเกิดประโยชนในวงกวาง 
 ประธานฯ ชี้แจงวาไดประสานงานไปยัง ศาสตราจารย ดร.ปยะวัติ บุญหลง ผูอํานวยการสถาบันคลัง
สมองของชาติ ซึ่งใหขอมูลวา เรื่องดังกลาวยังไมผานคณะกรรมการ ก.พ.อ. จึงยังไมมีความชัดเจน ดังนั้น สภาคณาจารยจะรอ
ใหมีความชัดเจนจาก ก.พ.อ. แลวจึงเชิญ ศาสตราจารย ดร. ปยะวัติ บุญหลง  มาใหขอมูลกับสมาชิกสภาคณาจารยกอน 
หลังจากนั้นจึงจะพิจารณาจัดเปนเวทีสาธารณะในโอกาสตอไป 

                       มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 

 ๓.๓ เว็บไซตสภาคณาจารย 
  ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ชี้แจงวา ฝายเลขานุการสภาคณาจารยไดปรับปรุง
เว็บไซตสภาคณาจารย และ update ขอมูลอยางตอเนื่อง ซึ่งสมาชิกสภาคณาจารยสามารถเปดดูเว็บไซตสภาคณาจารยไดท่ี 
http://www.senate.mahidol.ac.th/Test/index.html  จึงขอนําเสนอเพ่ือใหสมาชิกพิจารณาใหขอเสนอแนะ  หรือสง
ขอเสนอแนะทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยเว็บไซตท่ีปรับปรุงใหม ไดมีการเปลี่ยนรายการเลือกดานขาง สําหรับเอกสาร
ประกอบการประชุมอยูดานบนขวามือ และจะเผยแพรทาง Intranet (เฉพาะในมหาวิทยาลัยมหิดล) สวนเรื่องจรรยาบรรณเปน
ตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมนิของ สมศ. จึงยังคงไว 
                       มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 

 

           /๓.๔ ร่างข้อบังคับ  .... 



 

 
 

๘ 

 ๓.๔ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย 
  ประธานฯ แจงวา ตามที่สภาคณาจารยมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารย  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๓๐ กําหนดวา ถาสมาชิกประเภทใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหมีการเลือกตั้งซอมสมาชิกประเภทนั้น
ภายในสี่สิบหาวัน   โดยขอแกไขเปน  ในกรณีสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไป ใหพิจารณาบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับคะแนนของผู
ท่ีไดรับคะแนนจากการเลือกตั้งสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปตอจากผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกแลว โดยใหผูท่ีไดรับคะแนน
การเลือกตั้งสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปในลําดับถัดไปไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกแทนที่สมาชิกท่ีพนจากตําแหนงกอนครบ
วาระ  ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งสมาชิกแทนสมาชิกท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ   ใหตําแหนงสมาชิกประเภทผูแทน
ท่ัวไปวางลง เม่ือจํานวนสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปเหลือนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปทั้งหมด จึง
ใหมีการเลือกตั้งซอมสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปภายในสี่สิบหาวัน 

                    ซึ่งประธานไดเสนอเรื่องนี้ตอผูอํานวยการกองกฎหมายเพื่อพิจารณา ผูอํานวยการกองกฎหมายแจง
วา การที่จะพิจารณารายชื่อผูไดรับคะแนนตอจากผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกแลว โดยใหผูท่ีไดรับคะแนนการเลือกตั้ง
สมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปในลําดับถัดไปไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกแทนที่สมาชิกท่ีพนจากตําแหนงนั้นไมสามารถกระทําได 
เนื่องจากผิดหลักการเลือกตั้ง กองกฎหมายจึงแกไขเปน ในกรณีสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไป  หากมีจํานวนสมาชิกเหลือนอย
กวาสามในสี่ของสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปทั้งหมด ใหมีการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนทั่วไปภายในสี่
สิบหาวัน 

                     สําหรับประเด็นที่กองกฎหมายเสนอวา การเลื่อนรายชื่อผูท่ีไดรับคะแนนในลําดับถัดไปใหไดรับการ
แตงตั้งเปนสมาชิกแทนที่สมาชิกท่ีพนตําแหนงนั้น ไมสามารถกระทําได เนื่องจากผิดหลักการเลือกตั้ง ซึ่งท่ีประชุมไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลนํากลับไปพิจารณา และใหขอความเห็นเพ่ิมเติมจากผูอํานวยการกอง
กฎหมายในประเด็นตางๆ ดังนี้   
  ๑) ขอคําชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับความหมายของหลักการเลือกตั้ง 
  ๒) ขอบังคับนี้เปนขอบังคับที่ใชภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถที่จะยืดหยุนหลักการเลือกตั้ง
ดังกลาวไดหรือไม 
                       มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๔.๑ การแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ประธานฯ แจงวา ตามที่สภาคณาจารยไดเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๔๕๗ วันที่๑๗
กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ใหมีการแกไข ขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา ขอ ๕ (๒) เรื่องคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งกําหนดวา “ไมเปนผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ
วิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ” โดย
แกไขเปน “ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่เก่ียวของกับชื่อตําแหนง และมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย” ท้ังนี้ เพ่ือให
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา ไดมาโดยการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา จํานวนหาคน สวนผูบริหารมี
ตัวแทนระดับคณบดีหรือเทียบเทาอยูแลว จํานวนหาคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบ และนายกสภามหาวิทยาลัยไดลง
นามในขอบังคับฉบับแกไข เม่ือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ซึ่งไดแจงสมาชิกทุกทานทราบแลวนั้น ตอมาในการประชุมคณบดี
เม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ท่ีประชุมคณบดีไดมีการนําเรื่องนี้มาอภิปรายและแสดงความคิดเห็น  ผลสรุป ท่ีประชุม
คณบดีขอใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทําการทบทวนเรื่องนี้อีกครั้ง   โดยที่ประชุมคณบดีตั้งขอสังเกต ดังนี้ 
 ๑) การออกขอบังคับดังกลาวสงผลกระทบตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําชุด
ปจจุบัน ซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารจํานวน ๒ ทาน 
 ๒) ขอบังคับฯ ฉบับแกไขดังกลาวเปนการตัดสิทธิผูดํารงตําแหนงรองคณบดี  หัวหนาภาควิชาฯ 

          /๓) ช่วงเวลาที่เสนอ  .... 



 

 
 

๙ 

 ๓) ชวงเวลาที่เสนอแกไขเปนชวงเวลาที่กําลังจะมีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําชุดใหมแทนชุดเกาซึ่งกําลังจะครบวาระ มีความเหมาะสมหรือไม 
 ๔) การเสนอแกไขขอบังคับฯ ฉบับแกไขดังกลาว ควรเสนอผานที่ประชุมคณบดีกอนเสนอไปยังท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 ๕) เสนอใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทบทวนมติในเรื่องนี้ตอไป 

                             ประธานสภาคณาจารย ชี้แจงเพ่ิมเติมวา ไดชี้แจงถึงวัตถุประสงคและเหตุผลในการเสนอแกไข
ขอบังคับดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย และท่ีประชุมคณบดี ดังนี้ 
 ๑) การแกไขขอบังคับดังกลาวไดมีการเสนอแกไขตั้งแตการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔๐๙  
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ แตไมไดมีการดําเนินการตอ  
 ๒) สภาคณาจารยไมไดกีดกันผูบริหารที่จะมาทําหนาท่ีดังกลาว แตประสงคใหผูบริหารทํางานใน
สวนงานใหเต็มที่  
 ๓) เพ่ือใหองคประกอบระหวางตัวแทนจากคณาจารยประจําและตัวแทนจากผูบริหารมีความ
สมดุลยกัน 

 ๔) เปนการแกไขคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งคราวตอไป ไมไดกระทบสิทธ์ิผูท่ี
ดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําในชุดปจจุบัน ซึ่งมี ๒ ทานที่ดํารงตําแหนงรองคณบดี 
 ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นและวินิจฉัยแลววาการแกไขขอบังคับฯ นี้ไมมีผลยอนหลัง
และไมกระทบสิทธ์ิผูใด  แตเม่ือท่ีประชุมคณบดีเสนอใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทบทวนก็เปนสิทธ์ิท่ีกระทําได  โดยนายก
สภามหาวิทยาลัย จะนําเรื่องนี้เสนอเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี๔๕๘ วันที่ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค สายขุน ไดแสดงความคิดเห็นวา การเสนอขอแกไขขอบังคับตาง ๆ 
ประธานสภาคณาจารยสามารถเสนอไดโดยตรงตอสภามหาวิทยาลัย แตบางเรื่องมีความจําเปนตองเสนอผานที่ประชุมคณบดี 
ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความรอบคอบ และการแกไขขอบังคับดังกลาว เปนการแกไขเฉพาะคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา   แตไมไดกลาวถึงการพนจากตําแหนง ในกรณีท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหาร
ในภายหลัง  วาจะใหดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระ หรือตองหมดสมาชิกภาพทันที ซึ่งควรจะเขียนใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิด
ปญหาและจะตองมีการตีความกันอีกในภายหลัง  
 ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้ 
 ๑) การแกไขขอบังคับดังกลาว ไมไดกระทบสิทธ์ิตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ชุดปจจุบัน เนื่องจากขอบังคับใหมนี้ เปนการกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธ์ิสมัครรับเลือกตั้ง มิใชคุณสมบัติของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน 
 ๒) เจตนารมณในการเสนอขอแกขอบังคับดังกลาว เพ่ือรักษาสมดุลยและสรางความเปนธรรมใน
การบริหารใหเกิดขึ้น ไมไดแกไขขอบังคับดังกลาวเพ่ือประโยชนสวนบุคคล หรือกีดกันผูใดผูหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง   
 ๓) ประธานสภาคณาจารย สามารถเสนอวาระตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยได โดยไมจําเปนตอง
ผานที่ประชุมคณบดี/กบค. กอน เพราะเปนไปตามขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารย  ในขอ ๖(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําแก
สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ในกิจการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ขอ 22 กําหนดวากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสิทธิเสนอเรื่องเขาวาระการประชุมได 
                            ๔)  ประธานไดชี้แจงเหตุผล และวัตถุประสงคในการเสนอขอแกไขขอบังคับดังกลาวไดอยาง
สมบูรณ และครบถวนแลว  
 ๕) เรื่องนี้ สภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบแลว และมีการนําไปแจงใหท่ีประชุมคณบดี/กบค. เพ่ือ
รับทราบ ไมใชเพ่ือพิจารณา ดังนั้นหากจะมีการพิจารณา/ทบทวนเรื่องนี้ใหม ก็เปนเรื่องท่ีท่ีประชุมคณบดี/กบค. จะดําเนินการ
ตอไป 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติยืนยันแกไขขอบังคับฯ ตามที่ไดเสนอไปแลว 
 

          /๔.๒ การรายงานผล  .... 



 

 
 

๑๐ 

 ๔.๒ การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภา
คณาจารยในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๔.๒.๑ คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท ประธานคณะกรรมการฝายกิจการบริหารและ 

ธรรมาภิบาล แจงวาไดดําเนินการประชุมไปแลว ๑ ครั้ง  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหแกไขขอบังคับและประกาศตางๆ หลาย
ประการ ซึ่งจะสรุปนํามาแจงใหท่ีประชุมทราบในการประชุมครั้งตอไป 

            ๔.๒.๒ คณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากร  
 รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต ประธานคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารย
และบุคลากร แจงวาจะประชุมกลางเดือนนี้เก่ียวกับการคัดเลือกอาจารยตัวอยาง และจะนําผลสรุปมาแจงใหท่ีประชุมรับทราบ
ตอไป 

 ๔.๒.๓ คณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย 
  อาจารย น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย เลขานุการคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย แจงวา 

เนื่องจาก รองศาสตราจารย วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ อดีตประธานคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย ไดหมดวาระการเปน
ประธานสภาอาจารยคณะวิทยาศาสตร จึงไดมีการประชุมเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัยคนใหม เม่ือ
เวลา ๑๒.๓๐ น. ของวันนี้ ผูไดรับเลือกคือ รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานสภาอาจารยคณะวิทยาศาสตร  

๔.๒.๔ คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร ประธานคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และ
ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษา ลาประชุม 
                    ๔.๒.๕ คณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน  
  อาจารย เอกราช เกตวัลห ประธานคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน แจงวา 
จะดําเนินการ ๓ เรื่องคือ 

  ๑  Fast Track ชองทางการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลสําหรับ
บุคลากร โดยจะทําหนังสือผานประธานสภาคณาจารย ถึงอธิการบดีเพ่ือพิจารณา 
  ๒ อาคารชุดพักอาศัย ซึ่งเปนเรื่องคางจากผูบริหารชุดกอนเก่ียวกับการติดมิเตอรไฟฟาและ
น้ําประปา ซึ่งคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชนจะสานตอเรื่องนี้ใหเรียบรอย 

  ๓ เงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยที่หมดสัญญาจาง จากการศึกษาพบวาพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่หมดสัญญาจาง จะไดรับเงินชดเชยจํานวนหนึ่ง หากปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลานาน จํานวนเงิน
ชดเชยก็จะสูงตามไปดวย แตหากเสียชีวิตกอนหมดสัญญาจาง พนักงานฯ จะไมไดเงินชดเชยดังกลาว โดยเฉพาะคนที่ทําสัญญา
จางเปนเวลานาน หากเสียชีวิตกอนหมดสัญญาจางจะเสียประโยชนมาก จึงจะศึกษาในรายละเอียดและเสนอแกไขประเด็นนี้
ตอไป 

๔.๒.๖ คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ  
 อาจารย ทัศนียา ร.นพรัตนแจมจํารัส เลขานุการคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ แจงวา 

ขาวสภาคณาจารยฉบับตอไปไดวาง lay-out แลว จะเพ่ิมเนื้อหาของ ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ เก่ียวกับอธิการบดี
พบสมาชิกสภาคณาจารย หากพ้ืนที่ไมเพียงพออาจเสนอเปนเนื้อหาเกริ่นนําไปกอน สวนรายละเอียดเนื้อหาอาจจะนําลงในขาว
สภาคณาจารยฉบับถัดไป 

๔.๒.๗ คณะกรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน  

  ประธานฯ แจงวา ไมมีเรื่องรองเรียน 

๔.๒.๘ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ        
  ประธานฯ แจงวา ตามที่ รองศาสตราจารย วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ ไดรับการแตงตั้งเปนผูแทน

สภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ นั้น  เนื่องจาก รองศาสตราจารย วรนุช  

          /ฉัตรสุทธิพงษ ์ .... 



 

 
 

๑๑ 

ฉัตรสุทธิพงษ ไดหมดวาระการดํารงตําแหนงประธานสภาอาจารยคณะวิทยาศาสตร ทําใหสมาชิกภาพของการเปนสมาชิกสภา
คณาจารย และอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ สิ้นสุดลงดวย 

 ประธานฯ ไดหารือตอท่ีประชุมวา จะใหประธานคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัยเปน
ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการโดยตําแหนง หรือใหมีการเลือกผูแทนฯ 
กันใหม 

 สมาชิกไดแสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้ 
 ๑)  ประธานคณะกรรมการฝ ายวิ ช าการและวิ จั ย  และ ผู แทนสภาคณาจารย ใน

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ ควรเปนบุคคลเดียวกัน เพ่ือใหมีการเชื่อมโยงขอมูลจากท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มาแจงหรือมาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย หรือในทางตรงขาม สามารถ
นําเสนอขอมูลหรือมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัยไปนําเสนอตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือจะไดเกิดความตอเนื่อง และเปนผลดีตอคณาจารยในภาพรวม  

 ๒) ใหคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัยเปนผูพิจารณาและเลือกกันเองในฝาย เนื่องจาก
ตองทํางานรวมกัน 

 ๓) สภาคณาจารยไมไดกําหนดหลักเกณฑไววา ประธานคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย 
และผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการจะตองเปนบุคคลเดียวกัน สมาชิก
มีสิทธิเลือกใครก็ไดท่ีเปนสมาชิกสภาคณาจารย เปนผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอตําแหนงทาง
วิชาการ 

 สรุป ท่ีประชุมมีมติใหมีการคัดเลือกโดยวิธีลงคะแนนลับ ผลการคัดเลือกผูแทนสภา
คณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ ไดแก รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ซึ่ง
ประธานฯ จะไดดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป 

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
๔.๒.๙ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
 อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัย ลาประชุม  
๔.๒.๑๐ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
          รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไมมีการประชุม  

๔.๒.๑๑ คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล 

   อาจารย ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการดําเนินงาน
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไมมีการประชุม 

๔.๒.๑๒ คณะกรรมการบริหารจัดการระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    ผูชวยศาสตราจารย กฤษณรักษ ธีรรัฐ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารจัดการ

ระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม  

๔.๒.๑๓ คณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    อาจารย เอกราช เกตวัลห ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวาจะดําเนินการเรื่องถนนสําหรับจักรยานซึ่งมีสีฟา พบวาบุคลากรมหาวิทยาลัยและ
บุคคลภายนอกไมทราบวาเสนทางดังกลาวมีไวเพ่ือประโยชนใด และเหตุใดจึงมีสีฟา โดยจะเสนอผูเก่ียวของดําเนินการแกไข
ตอไป 

๔.๒.๑๔ คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 

    อาจารย บุญมี พวงเพชร ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลัง
ความรูมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไมมีการประชุม 

          /๔.๒.๑๕ คณะกรรมการ  .... 



 

 
 

๑๒ 

๔.๒.๑๕ คณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ

มาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๕ เวลา ๙.๓๐ น. ณ อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล 

 

  ๔.๓ การสัมมนาของสมาชิกสภาคณาจารย (Retreat) 

 ประธานแจงวา สภาคณาจารยกําหนดสัมมนาสภาคณาจารย (Retreat) เรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย
กับการทํางานรวมกับสวนงานตางๆ ในมหิดล” วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บานทิพย สวนทอง ตําบลบางพรม อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเชิญศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษเรื่อง “ความเปนครูในศตวรรษที่ ๒๑”  ขณะนี้มีสมาชิกแจงชื่อเขารวมสัมมนาประมาณ ๒๘ คน 
สมาชิกท่ีสนใจไปรวมสัมมนา และยังไมไดแจงความประสงค ขอใหแจงความประสงคโดยดวนดวย เนื่องจากฝายเลขานุการจะ
ดําเนินการขออนุมัติคาใชจาย และอนุมัติตัวบุคคล สําหรับการเดินทางจะกําหนดจุดขึ้นรถ ๒ แหง คือท่ีอาคารสํานักงาน
อธิการบดี ศาลายา และ วิทยาเขตพญาไท 

 นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดมีการพิจารณาในกรณีท่ีประธานสภาอาจารยสวนงานไมสามารถเขารวมสัมมนา
ได แตไดมอบหมายใหกรรมการสภาอาจารยสวนงานเขารวมสัมมนาแทน ซึ่งท่ีประชุมใหขอคิดเห็นวา จุดประสงคของการไป
สัมมนา คือ เพ่ือ Retreat และทําความรูจักกัน  
                                มติที่ประชุม  มอบหมายผูแทนไมได  
 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ   
                     ๕.๑ ขอแกไขประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
                              รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย ชี้แจงวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีการแกไขประกาศ เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเฉพาะในขอ ๗  
ความวา 
                           “ขอ ๗ใหผูประเมินเสนอรายชื่อคณะบุคคล เพ่ือใหสวนงานแตงตั้งเปนคณะกรรมการการประเมินผล
การปฏิบัติงานผูรับการประเมิน ประกอบดวย 

   (๑) ผูประเมิน 

   (๒) กรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อโดยผูประเมิน 

   (๓) กรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อโดยกลุมผูรับการประเมินจํานวน ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการ
ประเมิน  โดยกระบวนการไดมาซึ่งคณะกรรมการดังกลาวใหเปนไปตามความเหมาะสมของแตละสวนงาน  
   ทั้งน้ีใหแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบดวย” 
                        ซึ่งมีความเห็นวาขอความบรรทัดสุดทายไมถูกตอง เพราะการประเมินยังไมเกิดขึ้นแตใหแจงผลการ
ประเมินยอมเปนไปไมได   วัตถุประสงคของการแกไขประกาศฉบับดังกลาวในครั้งกอนก็เพ่ือตองการแกไของคประกอบ
คณะกรรมการประเมิน และตองการใหมีการแจงชื่อคณะกรรมการประเมินใหผูรับการประเมินทราบวากรรมการประเมินมีใคร
บาง จึงเปนเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ไมเก่ียวของกับผลการประเมินแตอยางใด  ในการนี้ จึงเสนอใหตัดคําวา ผล
การประเมิน  ออกจากบรรทัดสุดทาย จะเหลือขอความที่ถูกตองความวา ท้ังนี้ใหแจงใหผูรับการประเมินทราบดวย  เหตุผลที่
เสนอ เพ่ือเปนการใหสิทธิผูรับการประเมินทราบวามีใครเปนกรรมการประเมินบาง หากเห็นวากรรมการบางทานมีคุณสมบัติท่ี
ขัดกับหลักของการประเมิน ก็สามารถเสนอแยงได  โดยขอใหประธานดําเนินการเสนอขอแกไขประกาศดังกลาวตอไป 

                 นอกจากนี้ท่ีประชุมไดมีการแสดงความคิดเห็นเรื่องคณะกรรมการประเมินและการกําหนดภาระงาน 
สรุปไดดังนี้  
  ๑. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินจากบคุคลภายนอกจะแตงตั้งไดหรือไม ยังไมมีขอสรุป 

          /๒. ผู้รับการประเมิน  .... 



 

 
 

๑๓ 

  ๒. ผูรับการประเมินสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนผูแทนในคณะกรรมการประเมินได  และสามารถ
อุทธรณได 
  ๓. การปฏิบัติงานใหกับสภาคณาจารยสามารถนับเปนภาระงานได  โดยขอใหฝายเลขานุการสงเอกสาร
เก่ียวกับการกําหนดภาระงานที่เคยมีใหสมาชิกทราบ และขอใหประธานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ออกหนังสือเวียนเก่ียวกับ
เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง 
  ๔. ฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลจะขอพบรองอธิการบดี ศาสตราจารย สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ 
เพ่ือหารือเก่ียวกับปญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานกอนที่จะเชิญมาพบสมาชิกสภาคณาจารยในโอกาสตอไป 
                 ประธานแจงเพ่ิมเติมวา มหาวิทยาลัยจะทําการปรับปรุงแกไข ขอบังคับ ประกาศ และระเบียบตางๆ 
โดยเปดโอกาสใหทุกสวนงานเสนอขอคิดเห็นได  หากสมาชิกเห็นวา ขอบังคับ ประกาศ ระบียบ หรือกฎเกณฑตางๆ สมควร
ไดรับการแกไข สามารถเสนอขอคิดเห็นมาที่สภาคณาจารย โดยหากเปนไปไดขอใหพิจารณาในภาพรวม และศึกษาขอมูลตางๆ 
ใหรอบคอบประกอบการเสนอแนะดวย  
 มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 

                        ๕.๒ เอกสารประกอบการประชุม 

                           ประธานแจงวา สมาชิกท่ีประสงคจะเสนอเรื่องเขาระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งผูแทนสภา
คณาจารยในคณะกรรมการชุดตางๆ หากมีเอกสารประกอบการประชุม   ขอความรวมมือสงเอกสารใหฝายเลขานุการสภา
คณาจารยกอนการประชุม ๑ สัปดาห  เพ่ือจัดระเบียบวาระการประชุม และเตรียมการดานเอกสาร   และเพ่ือเปนขอมูลสําหรับ
ประธานใชในการบริหารเวลาประชุม ท้ังนี้เพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย มีความกระชับมากขึ้น ไมยืดเยื้อ และ
เลิกประชุมตรงตามเวลาที่กําหนด 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 

 ๕.๓ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป 

   ท่ีประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา  
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 
         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม                ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช 
                                ผูจดรายงานการประชุม                  ผูตรวจรายงานการประชุม 


